



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn
● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH

Thăm, tặng quà người cao tuổi



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc thọ Hòa thượng Thích Thanh Đức.

Kỷ niệm ngày Quốc tế người cao tuổi, chiều ngày 1/10, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi thăm, tặng quà và chúc thọ Hòa thượng Thích Thanh Đức, Ủy viên Ban thường trực Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Ngái Dừa, xã Quang Bình, huyện Kiến Xương. Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên,

(Xem tiếp trang 4)
KHẮC QUẢN - QUỲNH LƯU

Nhiều hoạt động vui tết Trung thu

Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức chương trình văn nghệ đêm hội trăng rằm năm 2017 cho các em thiếu nhi đón tết Trung thu. Đây cũng là một trong những hoạt động của thiếu nhi chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Đêm hội đã mang đến cho các em thiếu nhi không khí tết Trung thu cổ truyền vui nhộn qua các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được chung vui cùng phá cỗ trung thu.

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tặng quà các em bị nhiễm chất độc da cam/Dioxin, trẻ em khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, các em thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại các câu lạc bộ của Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh.

Đêm hội trăng rằm là hoạt động thường niên của Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh nhằm giúp các em thiếu nhi đón tết Trung thu được trọn vẹn, ý nghĩa hơn, đồng thời giúp các em hiểu rõ hơn truyền thống văn hóa

TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỖI LÀM VIỆC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

(tiếp theo kỳ trước)

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 10/2017)

6. Những bệnh khác

a) Bệnh “hữu danh, vô thực” - Làm việc không thiết thực, không tự chống gặc, chống chính, không từ dưới làm lên; làm cho có chuyện, làm lấy rồi; làm được ít suýt ra nhiều, để làm một bản báo cáo cho oai, nhưng xét kỹ lại thì rỗng tuếch.

Thí dụ việc tổ chức - Trong báo cáo thi làng nào, huyện nào, tỉnh nào cũng có; hạng người nào cũng có; có hàng vạn hàng ức người. Nhưng khi soạn lại căn kê, hỏi lại rõ ràng, nhưng nơi đó có bao nhiêu người, những tổ chức đó đã làm việc gì, cán bộ đã đến đó mấy lần, đã làm gì cho những tổ chức đó, thì chưa có gì thiết thực hết.

Thế là không làm tròn nhiệm vụ của mình, thế là đối trá với Đảng, có tội với Đảng. Làm việc không thiết thực, báo cáo không thật thà, cũng là một bệnh rất nguy hiểm.

b) Kéo bè kéo cánh lại là một bệnh rất nguy hiểm nữa.

Từ bè phải mà đi đến chia rẽ, ai hợp với mình thì dù người xấu cũng cho là tốt,

(Xem tiếp trang 4)

Toàn tỉnh đã trồng 7.996ha cây màu vụ đông

Vụ đông năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng 35.000ha trở lên. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay, nông dân trong tỉnh đã trồng được 7.996ha cây màu vụ đông, đạt 22,8% kế hoạch đề ra, chủ yếu là ngô, dưa, bí và rau các loại, tập trung ở các huyện: Quỳnh Phụ (2.200ha), Hưng Hà (1.796ha), Vũ Thư (1.500ha).

Để sản xuất vụ đông đạt kế hoạch và hiệu quả cao, ngành Nông nghiệp khuyến cáo địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, lúa chín

đến đầu thu hoạch đến đó theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, gieo trồng các cây màu vụ đông ưa ẩm bảo đảm kế hoạch đề ra; chuẩn bị kế hoạch chuyển đổi sang cây trồng ưa lạnh khi thời vụ gieo trồng cây ưa ẩm kết thúc. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra

các cơ sở kinh doanh giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, bảo đảm giống tốt, chất lượng phục vụ sản xuất vụ đông. Đến nay, lúa mùa cơ bản đã trở xong trong đó diện tích lúa đã thu hoạch là 1.736ha, chiếm 2,2% diện tích đã gieo cấy.

LƯU NGÂN

Tham quan mô hình sản xuất giống lúa chất lượng của ThaiBinh Seed

(Xem tin trang 4)



Các đại biểu tham quan mô hình sản xuất giống lúa chất lượng TBR279 tại xã Đông Hải (Tiền Hải).

1.160 vận động viên tham gia Đại hội TDTT ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ VIII

Tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao (TDTT) tỉnh vừa diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT ngành Giáo dục và Đào tạo lần thứ VIII. Đồng chí Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Tham gia Đại hội có 1.160 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên các cấp học với 4 môn thi đấu: cầu lông, bóng chuyền, bóng bàn, kéo co. Thông qua Đại hội nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội TDTT tỉnh.

Lễ khai mạc được tổ chức trọng thể với các nghi thức như rước hồng kỳ, biểu dương lực lượng. Trước lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu sôi nổi của 4 môn thi đấu tại các địa điểm nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện TDTT tỉnh, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THPT Lê Quý Đôn.

DẶNG ANH

TRUNG TÂM VH-TT HUYỆN QUỲNH PHỤ Nhận bằng khen trong liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc

Cục Văn hóa cơ sở và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa phối hợp tổ chức liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Quỳnh Phụ đại diện tỉnh tham dự liên hoan.

Tham dự liên hoan năm nay có 24 đội tuyên truyền lưu động đến từ các tỉnh, thành phố có phong trào tuyên truyền lưu động mạnh trong cả nước. Các đội thực hiện các hoạt động gồm: tuyên truyền bằng xe lưu động, trưng bày ảnh thông tin và biểu diễn sân khấu tại cơ sở. Kết thúc liên hoan, đội tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Quỳnh Phụ được nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì đã có thành tích xuất sắc tham gia liên hoan.

Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nếp sống văn minh công cộng thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động.

THẢO TIẾN

Vang mãi hào khí Đông A

(Xem trang 3)



Đền thờ tổ họ Trần Việt Nam, thôn Phương La, xã Thái Phương (Hưng Hà).

CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP

Đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội

(Xem trang 2)

Triển khai thực hiện Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức vận động quyền góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra

Những ngày qua, bão số 10 với sức gió rất mạnh đã tàn phá, gây ngập lụt và thiệt hại lớn ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Nghệ An, Quảng Trị... Lũ lụt đã làm 10 người chết, mất tích; hơn 200 người bị thương; hơn 200 nghìn ngôi nhà bị sập, tốc mái hư hại; hàng chục vạn héct-a lúa, hoa màu bị ngập; nhiều tuyến đường, trường học, trạm xá và công trình công cộng bị hư hại nặng nề... Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 11.000 tỷ đồng. Hàng chục nghìn người lâm vào cảnh khó khăn, không nhà cửa, rất cần sự giúp đỡ của đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài.

Căn cứ Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về “Vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”;

Hưởng ứng Lời kêu gọi ngày 19/9/2017 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Về tổ chức vận động

(Xem tiếp trang 4)

Khám bệnh từ thiện cho người cao tuổi xã Thụy Chính

Nhân ngày Quốc tế người cao tuổi 1/10, Bệnh viện Đa khoa Hoàng An phối hợp với UBND xã Thụy Chính (Thái Thụy) vừa tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho 300 cụ là hội viên Hội Người cao tuổi xã.

Các cụ được khám kiểm tra tim mạch, siêu âm chẩn đoán bằng hình ảnh và nội soi tai, mũi, họng, kiểm tra đường huyết. Đồng thời, được tư vấn cách chăm sóc sức khỏe, phòng, chống một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Trong quá trình khám, các bác sĩ đã phát hiện 10% các cụ bị các bệnh liên quan đến tim mạch, huyết áp; 90% các cụ bị các bệnh liên quan đến xương khớp và 10% các cụ mắc các bệnh về tai, mũi, họng.

HÀ ANH